

หนังสือพิมพ์ ข่าวสด ฉบับประจำวันเสาร์ที่ 3 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2560 ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 7 ปีระกา...● ว่ากันว่า “ได้เป็นราชสีห์แค่วันเดียว ดึกว่าเป็นแกะชั่วคราว” ก็คงจริง เพราะวันนี้ แกะ ที่เดินนำหน้า ราชสีห์ มันยังคิดว่ามันเป็น ราชสีห์ แห่งแจ่งวัฒนะ และมองเหล่าราชสีห์ว่าเป็นแกะอาเมน...● ยิ่งใกล้วันเลือกตั้ง ยิ่งห่างเป็นปี การเมือง เริ่มเร่งสีสันแต่ละพรรคเริ่มขยับปรับตัว ชวน หลีกภัย ยังให้ อภิลิทธิ เวชชาชีวะ นั่งบังเหียน หัวหน้า อีกสมัย โจทย์ใหญ่คือทำอะไรให้กลืนอายุที่อุปถุฏ จางไปจากพรรค เพราะสมาชิกหลักคือ ประชาชนคนประชาธิปไตย...● ประชาธิปัตย์ หนุน คนนอก เป็น นายกรัฐมนตรีได้ แต่หากมาจาก ทหาร ต้องผ่านการเลือกตั้งเข้ามา...● ถ้า 4 คำถามของ พลเอก ป. จันทรโอชา ได้บอกที่เป็นแต่มีหนุณ “พญาไม้” เขียนไว้ตรงนี้ จะมี พรรคทหาร เกิดแน่นอน และพรรคใหญ่ผู้แทนฯ มากอย่าง เพื่อไทย จะเป็นฝ่ายค้าน...● สำหรับ อภิลิทธิ เวชชาชีวะ นั้นมี แผลเก่า คราวตัดสินใจไม่ขาด เรื่องตั้ง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงยังอ่านให้ขาดไม่ได้ว่า ทีมเก่า คราวเป็นนายกฯ จะกลับมาใหม่...● ด้าน สุเทพ เทือกสุบรรณ วันนี้ วาจา ยังเป็นนาย กลับพรรคนั้นเป็นไปไม่ได้ แต่ รัฐธรรมนูญ ฉบับนี้ มีช่องให้ เป็นใหญ่หลายช่องทาง...● มีลมพัดใส่ในหลายทิศทาง แต่เขียวใหญ่ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ยังรั้งตำแหน่ง เล่าปี พี่ใหญ่ใน “สามก๊กไทย” ส่วนน้องทั้ง 2 นั้น ใครจะเป็น กวนอู-เตียวหุย ต้องคุยกันเอง...● อีก 18 เดือน ไทย-อินเดีย จะมีไฮเวย์ถึงกัน แหก นับพันล้านกินผลไม้ไทย จะหาคนจนคนไทยต้องจ้าง...● เรื่อง ธรรมนูญสากล แปลว่า “การปกครองที่ดี” ถ้าคิดว่า รัฐบาลเลือกตั้ง ไม่มี ต้อง



ส่องกระจกวันนี้จะได้ไม่เป็น ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง...● พศจิกายน
ข้างหน้า อินทรี โดนต์ ทรัมป์ จะมาเวียดนาม ตามรอย บาร์ก
โอบามา...● แต่ก่อนหน้ามะกันจะไล่ 4 หมื่น 7 พันล้านเหรียญที่นั่น
ครับ เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด...● ตายคาคุก มานูเอล อันโตนิโอ
โนเรียกา อดีตเผด็จการ ปานามา ต้องหาใช้อำนาจ ฆ่าประชาชน
ตายมะเร็ง อายุ 83 ปี...● ผลการสำรวจกรุงเทพโพลล์ล่าสุดยื่น
เพื่อไทย คะแนนเพิ่มร้อยละ 2 ขณะที่ นายกฯคู่ ลดลงไปร้อยละ 9
สัญญาณการเมืองจากประชาชนยามจะเข้าสู่โหมดการเลือกตั้ง...●
มิกลันไม่ ธรรมาภิบาล งานติดตั้ง โซลาร์ เซลล์ ที่ องค์การ
ทหารผ่านศึก ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนโควตาอนุมัติ...● ไม่เชื่อ
อย่าลบหลู่เตือนจาก นาซ่า ว่าเดือนกันยายนนี้ ประเทศไทยจะ
โดน ซูเปอร์ ทอร์นาโด ทำลายทุกสถิติน้ำท่วม...● ข่าวชั้น คนเข้ม
วันนี้, 10.00 น. เทอร์มินัล 21 จัดงาน City of Sweet 201 ซิม
และซอปปาขนมหวาน ไอศกรีม เครื่องดื่มแบรนด์ดัง ชั้นจี และชั้นเอ็ม...●
15.00 น. สตูดิโอออกกำลังกาย ‘ฟลายมีทูเดอะมูน โพล
แอนด์แอเรียลสตูดิโอ’ ร่วมกับ 5 ครูโยคะฟลาย ระดับประเทศ
จัดกิจกรรม “โยคะฟลายการกุศลเพื่อสุนัขและแมวที่ถูกทำร้าย”
เรียนฟรีรายได้ทั้งหมดมอบให้มูลนิธิเดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา)
ที่ฟลายมีทูเดอะมูนฯ ชั้น 5 อาคารบ้านยศวดี พหลโยธิน ซอย 7
โทร.09-1756-4192...● อนุรักษ์มรดก อนุรักษ์วิถีชีวิต ผอ.ใหญ่การตลาด
เดอะมอลล์ กรุ๊ป จัดแคมเปญรณรงค์ “ลดการใช้ถุง” โอกาส
วันสิ่งแวดล้อมโลก ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ถือบัตรเอ็มการ์ดแล้ว
ซอปปาไม่รับถุง รับทันที 10 คะแนนสะสมในบัตร ทุกห้างในเครือ
เดอะมอลล์ กรุ๊ป...●

พญาไม้

pradej@hotmail.com